

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Ngày 24-9, tiếp tục phiên họp thứ 37, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thay mặt ban soạn thảo nêu sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2012. Dự thảo luật đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa nội dung 3 chính sách trong đề nghị xây dựng luật đã được thông qua bằng việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Quảng cáo năm 2012. Báo cáo thẩm tra dự thảo luật do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đức Vinh nêu rõ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2012 nhằm tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ, thống



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN

nhất để quản lý hoạt động quảng cáo, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo phát triển.

Đa số đại biểu tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Quảng cáo năm 2012 nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa.

XEM TIẾP TRANG 2

Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

Ngày 24-9, đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (1994-2024), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và biểu dương thành tựu của các thế hệ nhà trường trên chặng đường 30 năm hình thành và phát triển. Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, chặng đường 30 năm với không ít khó khăn và thử thách nhưng được sự quan tâm đầu tư của thành phố, chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương, sự tâm huyết, nhiệt thành của các thế hệ nhà trường góp phần đưa Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến có những bước phát triển bền vững, khẳng định vị trí, vai trò trong sự phát triển giáo dục và đào tạo của toàn thành phố. Thành phố đã và đang nỗ lực khơi thông các nguồn lực phát triển với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trong đó ưu tiên các ngành nghề công nghệ thông tin, vi mạch bán



Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng cờ 30 năm xây dựng và phát triển cho nhà trường. Ảnh: NGOC HẠ

dẫn, khoa học công nghệ... Vì vậy, để ngành giáo dục và đào tạo thành phố nói chung, Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến nói riêng cần có sự

chuẩn bị thật tốt để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

XEM TIẾP TRANG 2

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. Đây là tiền đề để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

TRANG 2

Hiệu quả mô hình dân vận khéo ở Thanh Khê

Với phương châm "lấy dân làm gốc", nhiều mô hình dân vận khéo trên địa bàn quận Thanh Khê ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

TRANG 5

An toàn giao thông trước cổng trường

Vào khung giờ tan học, tại hầu hết các cổng trường, nhất là các trường học nằm trên tuyến đường trọng điểm, có lưu lượng người và phương tiện đông đúc, phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

TRANG 4

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Thành phố Đà Nẵng đang hướng đến thực hiện lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình, một giải pháp chuyển đổi số hoạt động đầu tư xây dựng vào các công trình có quy mô cấp 2 trở lên từ năm 2025. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đang đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử và đang triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng.

TRANG 3

Phát triển du lịch từ các di sản phi vật thể quốc gia

Di sản văn hóa phi vật thể được xem là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vùng miền, có sức hấp dẫn đặc biệt để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Hiện Đà Nẵng có 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được thành phố rất quan tâm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

TRANG 3



Để phát huy các giá trị của di sản cần có sự kết hợp, đưa di sản trở thành sản phẩm của du lịch. TRONG ẢNH: Nước mắm Nam Ô được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện Mặn mà Đà Nẵng diễn ra tháng 4-2024 để quảng bá tới du khách. Ảnh: THU HẠ

Ảnh: THU HẠ

Malaysia Airlines mở đường bay đến Đà Nẵng

Trưa 24-9, chuyến bay mang số hiệu MH748 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia (Malaysia Airlines) cất cánh từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa gần 160 hành khách đến du lịch tại thành phố. Trong khuôn khổ chương trình, ngành du lịch thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ chào mừng, thực hiện nghi thức phun nước, biểu diễn nghệ thuật chào mừng, tặng hoa và quà cho các hành khách đầu tiên, chụp ảnh lưu niệm...

Malaysia Airlines khai thác chặng bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng với tần suất 7 chuyến/tuần bằng tàu bay Boeing 737-800. Việc có thêm hãng hàng không Malaysia Airlines tham gia khai thác đã nâng tần suất của chặng bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng lên 28 chuyến/tuần, nâng tổng số chuyến bay của hãng từ Kuala Lumpur đến Việt Nam lên 34 chuyến/tuần. Với mạng lưới bay trải rộng khắp châu Á, châu Âu, châu Đại Dương với

XEM TIẾP TRANG 2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNelD từ ngày 1-10

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNelD tại địa bàn thành phố, bắt đầu từ ngày 1-10-2024 đến hết ngày 30-6-2025. Người dân có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNelD. Quy trình thực hiện thí điểm cấp phiếu trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD gồm 10 bước. Công dân có thể thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ và kết quả phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại ứng dụng VNelD, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp đã cấp có nội dung không chính xác hoặc trái pháp luật theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp ra quyết định (bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ) phiếu lý lịch tư pháp điện tử đã cấp và cấp lại phiếu điện tử cho công dân (nếu có). Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp 3 ngày làm việc; trường hợp phức tạp (có thông tin về án tích và công tác nghiệp vụ khác) là 9 ngày làm việc. Trường hợp trả phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy cho công dân thì công dân thêm 1 ngày so với ngày trả phiếu điện tử.

T. HUY

Khởi thông thoát nước, chống ngập trong mùa mưa

Bước vào mùa mưa, UBND quận Thanh Khê chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn huy động lực lượng ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, mở thông thoát nước trên địa bàn. Hoạt động này được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có sự tham gia của nhiều lực lượng, góp phần ngăn chặn tình trạng ngập lụt trong khu dân cư do mưa lớn.

TRANG 5



TRONG SỐ NÀY

Trung Quốc tung thêm gói kích thích kinh tế lớn

TRANG 6

Lan tỏa phong trào thể thao trong học đường

TRANG 6

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

(TIẾP THEO TRANG 1)

Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo của trung ương, địa phương trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về hoạt động quảng cáo. Về nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (khoản 7 Điều 1 dự thảo luật bổ sung Điều 19a), qua nghiên cứu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, có khoản quy định lại nội dung đã được quy định tại luật chuyên ngành song lại có khoản chỉ viện dẫn luật chuyên ngành dẫn đến không nhất quán. Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị, đối với những nội dung yêu cầu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể đã được quy định tại luật chuyên ngành thì không nên quy định lặp lại ở trong luật mà chỉ nên viện dẫn. Đối với những nội dung mà đã được thực hiện ổn định, thống nhất rồi nhưng chưa được quy định trong các luật chuyên ngành thì có thể quy định trong luật này hoặc có thể giao Chính

phủ quy định.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành luật, báo cáo đánh giá tác động và các tài liệu có liên quan theo ý kiến góp ý của cơ quan chủ trì thẩm tra và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần tiếp tục rà soát các lĩnh vực, phương tiện, phương thức, cách thức để nhận diện một cách bao quát hơn hoạt động quảng cáo cũng như dự báo những phát sinh có thể xảy ra trong thực tiễn. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung trách nhiệm của các bộ có liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Công an và các bộ khác vào dự thảo nghị quyết để bảo đảm các yêu cầu về an ninh mạng, an ninh trật tự xã hội.

TTXVN

Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

(TIẾP THEO TRANG 1)

Trong chặng đường sắp tới, nhà trường tiếp tục nỗ lực, quyết tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có tâm huyết với nghề; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho ngành giáo dục và đào tạo nói chung, nhà trường nói riêng, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Địp này, UBND thành phố tặng nhà trường cờ 30 năm xây dựng và phát triển (1994-2024); tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023 và 2023-2024. 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NGỌC HÀ

Malaysia Airlines mở đường bay đến Đà Nẵng

(TIẾP THEO TRANG 1)

gần 1.000 điểm đến tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngành du lịch kỳ vọng Malaysia Airlines sẽ là cầu nối để Đà Nẵng mở rộng thị trường du lịch đến các điểm đến khác trên thế giới.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Tân Văn Vương, Malaysia luôn nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố, ngành du lịch, doanh nghiệp có nhiều hoạt động đẩy mạnh xúc tiến tại thị trường Malaysia để quảng bá du lịch Đà

Nẵng nói chung và đường bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng nói riêng. Trong thời gian tới, ngành du lịch thành phố tiếp tục phối hợp với hãng hàng không quốc gia Malaysia tổ chức các đoàn famtrip, presstrip, KOLs (các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, báo chí, người nổi tiếng) đến khảo sát, trải nghiệm du lịch của Đà Nẵng và hỗ trợ các hoạt động truyền thông, quảng bá đến khách du lịch Malaysia.

THU HÀ

Chính trị

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. Đây là tiền đề để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.



Đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Thành ủy tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến nhằm quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản mới của Trung ương, Thành ủy. Nổi bật như hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Các hội nghị quán triệt được kết nối trực tuyến từ thành phố đến các điểm cầu quận, huyện, ủy, đảng ủy phường, xã và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, với sự tham gia nghiêm túc của hàng nghìn cán bộ, đảng viên.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Huỳnh Thị Tam Thanh cho biết, sau khi Trung ương ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy chủ động ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền bảo đảm đúng yêu cầu của Trung ương. Đồng thời, xác định đây là

một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nên những đột phá sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các kế hoạch về nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XIII, các chương trình hành động của Thành ủy gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố cùng các văn bản khác của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế

hoạch số 28-KH/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tập trung chỉ đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống "nhanh nhất, sớm nhất, rộng nhất". Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn đều hoàn thành việc xây kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.

Đặc biệt trong năm 2020, 2021 và những tháng đầu năm 2022, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới, đa dạng hóa

các hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại thời điểm bùng phát dịch bệnh; lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn kỹ các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để học tập, quán triệt thông qua nhiều hình thức triển khai đến cán bộ chủ chốt của thành phố và cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy luôn chú trọng đến chất lượng của các báo cáo viên, chủ động mời các chuyên gia có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn sâu sắc để truyền đạt nghị quyết. Ngoài việc tổ chức học tập cho cán bộ chủ chốt theo quy định, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường tổ chức các hội nghị học tập theo hình thức trực tuyến, kết nối đến phường, xã, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ít đảng viên, hoặc gặp nhiều khó khăn trong việc tự tổ chức.

Bà Thanh nhận xét, đây là nhiệm kỳ đầu tiên Đà Nẵng tổ chức học tập nghị quyết từ thành phố đến cơ sở bằng hình thức trực tuyến, nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và đem lại hiệu quả tích cực nhờ chất lượng của đội ngũ báo cáo viên. Qua đó, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên đều hiểu sâu và nắm vững về nội dung các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy để thống nhất nhận thức và hành động xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở.

NGỌC PHÚ

Kiên trì giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 24-9, Công an thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 60 ngày thực hiện mô hình "Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn cấp xã". Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện mô hình "Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn cấp xã" gắn với đợt cao điểm trên địa bàn thành phố tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp lãnh đạo, nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao về các giải pháp mới, đột phá, sáng tạo của Công an thành phố. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại địa bàn cơ sở được tăng

cường; qua thời gian triển khai thực hiện 22/56 địa bàn cấp xã không xảy ra tai nạn giao thông, 7/56 địa bàn cấp xã giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, xây dựng văn hóa tham gia giao thông ngay tại cơ sở được đẩy mạnh. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại địa bàn cơ sở được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm bao quát toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường, xã. Theo đó, công an cấp xã phát hiện, lập biên bản 4.688 trường hợp vi phạm trật tự an

toàn giao thông, tăng 79%.

Thời gian đến, lực lượng Công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện mô hình "Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn cấp xã"; đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp, triển khai đồng bộ, quyết liệt, kiên trì, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

LÊ HÙNG

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ

Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và tập huấn Ban Chỉ đạo 35

Ngày 24-9, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội quý 3-2024 và tập huấn Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy khối cho hơn 150 lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy khối và

cơ sở. Hội nghị cập nhật kiến thức, phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua chuyên đề "Nhân diện và ứng phó kịp thời, hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống"; cung cấp thông tin chuyên đề mới cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng

tư tưởng qua chuyên đề "Công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về đề án Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

H. NHUNG

Nâng cao năng lực cấp cứu tại bệnh viện

Sáng 24-9, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp Mayo Clinic (Hoa Kỳ) tổ chức hội nghị quốc tế nâng cao năng lực cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng mở rộng năm 2024. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các y bác sĩ trong nước và quốc tế có cơ hội giao lưu kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật mới, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ công tác cấp cứu tại các cơ sở y tế. Hội nghị thu hút 350 đại biểu đến từ các bệnh viện, các viện, trường trong nước và quốc tế. Nhiều

chủ đề về chuyên ngành cấp cứu được chia sẻ tại hội nghị như siêu âm trong cấp cứu và hồi sức tim mạch nâng cao; cập nhật những tiến bộ mới trong y học cấp cứu, hệ thống cấp cứu ngoại viện; tập huấn và áp dụng quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản...

Trước đó, ngày 23-9, tại buổi tập huấn tiên hội nghị, các học viên thực hành chuyên sâu 4 kỹ năng cấp cứu quan trọng: kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao, quản lý đường thở trong cấp cứu, siêu âm tim cấp cứu, siêu âm FAST. Trong khuôn

khố hội nghị, đoàn công tác của Mayo Clinic gồm 36 thành viên thuộc các chuyên ngành như cấp cứu, nội thần kinh, huyết học truyền máu, chẩn đoán hình ảnh, vi sinh, da liễu, nội hô hấp, phụ sản, ngoại tiết niệu... tham quan Bệnh viện Đà Nẵng, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và định hướng hợp tác phát triển trong tương lai. Được biết, năm 2023 Bệnh viện Đà Nẵng và Mayo Clinic ký kết và triển khai biên bản ghi nhớ hỗ trợ hợp tác giữa hai bên.

PHAN CHUNG

Tăng cường quản lý chất lượng vật liệu xây dựng đưa vào sử dụng

Sở Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng trong sản xuất và quá trình đưa vào sử dụng tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đơn vị, cá nhân liên

quan nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sử dụng cho thi công xây dựng công trình, gồm: tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng công trình; tổ chức thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng, kiên quyết không nghiệm thu đối với các công trình, hạng mục công trình sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

HOÀNG HIỆP

Bảo đảm không gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ động xây dựng kế hoạch xăng dầu cho năm 2025 và các năm tiếp theo; chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện công tác điều hành giá xăng dầu theo quy định; kiểm tra giám sát, yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu

với cơ quan thuế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được tiếp cận nguồn vốn để tạo nguồn hàng, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước theo đúng quy định pháp luật. UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu trong việc tổ nguồn hàng, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định.

M.Q

□ Tin vẫn

• Ngày 24-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà tổ chức hội nghị bồi dưỡng công tác Mặt trận năm 2024 cho gần 200 cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn quận. Các đại biểu nghe báo cáo viên thông tin công tác tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; công tác tôn giáo và dân tộc; công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng; triển khai thực hiện chương trình xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. (NGỌC PHƯƠNG)

• Từ ngày 23 đến 25-9, Hội Nông dân thành phố phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân theo phương pháp giáo dục hành động cho gần 500 cán bộ và hội viên nông dân các quận: Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Hội viên nông dân được hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền, giáo dục định hướng hoạt động và chế tài đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư

tướng của Đảng trong tình hình hiện nay. (ĐĂNG BÌNH)

• UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 17-9-2024 về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Liên Chiểu (giai đoạn 4) với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng. Theo đó, dự án được thực hiện trong năm 2022-2026 nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện hoạt động và làm việc của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Liên Chiểu; khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực.

• UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 1905/QĐ-UBND ngày 6-9-2024 về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm (giai đoạn 2) tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Dự án với tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2024-2027. Theo đó, dự án nhằm tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp, bảo đảm an toàn và môi trường giảng dạy của nhà trường, đồng bộ với các khối công trình đã được xây mới thay thế trong giai đoạn 1; đồng thời bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ nhu cầu đến lớp của học sinh trên địa bàn phường và các khu vực lân cận. (TRẦN TRÚC)

Phát triển du lịch từ các di sản phi vật thể quốc gia

Di sản văn hóa phi vật thể được xem là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vùng miền, có sức hấp dẫn đặc biệt để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Hiện Đà Nẵng có 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được thành phố rất quan tâm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với các di sản

7 di sản văn hóa phi vật thể của thành phố đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: nghệ thuật Tuồng xứ Quảng, nghệ thuật Non nước Ngũ Hành Sơn, nghệ thuật làm nước mắm Nam Ô, Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng, nghệ thuật bài Chòi, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, nghệ thuật làm bánh tráng Túy Loan. Những người làm du lịch cho rằng, trong số các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận có 3 di sản là nghệ thuật chèo (nghệ thuật chèo mỹ nghệ đá Non Nước, nghệ thuật làm nước mắm Nam Ô, nghệ thuật làm bánh tráng Túy Loan), đây là những lợi thế rất lớn của Đà Nẵng trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề truyền thống.

Là một trong những người trực tiếp thực hành làng nghề, anh Bùi Thanh Phú, Chủ cơ sở sản xuất nước mắm Hương Làng Cổ (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), cảm thấy rất vui mừng khi Đà Nẵng có các di sản văn hóa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có các làng nghề truyền thống. Theo anh Phú, cũng như nhiều nghề truyền thống khác, nghề làm nước mắm Nam Ô mang trong mình giá trị văn hóa rất lớn. Những người đang làm, duy trì, phát triển làng nghề tại Nam Ô mong muốn thành phố có các chủ



Du khách trải nghiệm làng nghề làm bánh tráng Túy Loan tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024. Ảnh: THU HÀ

trương, chính sách phát triển làng nghề hơn nữa; đồng thời ngành du lịch cần tạo điều kiện để các hộ tại làng nghề nước mắm Nam Ô có không gian để đón các đoàn khách lớn, có các tour đưa khách về tham quan trải nghiệm. Việc phát triển làng nghề trở thành một sản phẩm du lịch vừa góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương, vừa hỗ trợ những người thực hành các di sản đó có thêm động lực, bảo tồn, giữ gìn và phát triển làng nghề.

Đồng quan điểm, ông Lưu Văn Tâm Anh, Trưởng ban quản lý Làng nghề đá Non Nước, cho hay để thúc đẩy sự phát triển của làng nghề, các cơ sở trong làng nghề đều áp dụng công nghệ hiện đại trong chế tác, thiết kế. Với mong muốn đưa sản phẩm làng nghề vươn xa, nhiều người trẻ đã tự học hỏi nâng cao trình độ nhằm thúc đẩy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, bài bản để không chỉ nâng cao giá trị của các sản phẩm đá mỹ nghệ mà còn tạo sức hấp dẫn cho khách đến tham quan, trải nghiệm. Thời

gian tới làng nghề sẽ cải tạo môi trường, cây xanh, khi du khách vào tham quan được trải nghiệm đục khắc đá, mang sản phẩm tự tay làm về. Làng nghề tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà truyền thống, trong đó trưng bày sản phẩm làng nghề, hình thành các tour đi bằng xe điện hoặc đi bộ... để phục vụ du khách.

Phát huy các giá trị của di sản

Theo ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát, Đà Nẵng có 7 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nguồn tài nguyên, là tư liệu rất quý đối với ngành du lịch. Đây chính là những cái "chất" để những người làm du lịch có thể dựa vào đó xây dựng lên các chương trình, sản phẩm du lịch liên quan, như du lịch về văn hóa lịch sử, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, văn hóa làng nghề... Việc kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa ẩm thực, văn hóa địa phương không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị

văn hóa truyền thống, tạo nên sức hút cho điểm đến đối với du khách, nhất là khách quốc tế.

Thời gian qua, các ngành văn hóa, du lịch thành phố có nhiều hoạt động để giới thiệu các sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể tới du khách như thường xuyên biểu diễn bài Chòi, đưa Tuồng xuống phố, duy trì và phát triển lễ hội Cầu ngư, lễ hội Quán Thế Âm, quảng bá các làng nghề truyền thống tại các sự kiện, lễ hội lớn... Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho rằng, 7 di sản mà Đà Nẵng đang có là hết sức giá trị đối với du lịch thành phố trong việc phát triển theo hướng du lịch văn hóa, khai thác các giá trị văn hóa bản địa để làm phong phú thêm hệ sinh thái điểm đến. Đây là mảnh ghép còn thiếu của du lịch Đà Nẵng, bổ sung cho các sản phẩm mà thành phố đang hướng tới. Tuy những sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa của Đà Nẵng hiện nay còn hơi mỏng, nhưng nếu kết hợp với 7 di sản đang có sẽ làm tiền đề cho du lịch phát triển văn hóa bản địa. Song, muốn khai thác được thì cần sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị liên quan, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương để có thể hình thành sản phẩm. Thành phố nên chọn lựa những di sản có thể phối hợp với giá trị văn hóa tự nhiên, thiên nhiên, hạ tầng khác để hình thành sản phẩm dịch vụ như làng nghề bánh tráng Túy Loan có thể kết hợp với tuyến du lịch đường sông, kết hợp tham quan đình làng, nhà cổ, trải nghiệm làng rau hoặc làng nghề nước mắm Nam Ô kết hợp với tuyến tham quan Hải Vân Quan... Để hình thành được những sản phẩm gắn với giá trị của làng nghề thì mới có thể khai thác tốt và hiệu quả giá trị của những di sản này.

THU HÀ

Trao tặng thiết bị cứu hộ, bảo đảm an toàn khi tắm biển Đà Nẵng

Chiều 24-9, FPT Telecom phối hợp Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức lễ trao tặng dụng cụ cứu hộ cho Đội cứu hộ biển (Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng). Theo đó, FPT Telecom trao tặng 10 chiếc thuyền thúng cứu hộ và

đồng thời góp phần phát triển bền vững cho ngành du lịch thành phố. Việc trang bị dụng cụ cứu hộ sẽ góp phần giúp lực lượng cứu hộ tại bãi biển Đà Nẵng hoạt động hiệu quả hơn, nhanh chóng phản ứng trong các tình huống khẩn cấp. Lâu nay, Đội cứu hộ biển Đà Nẵng lựa chọn thuyền thúng làm thiết



Việc trao tặng dụng cụ cứu hộ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển. Ảnh: HÀ KHUÊ

25 chiếc dù che nắng cho Đội cứu hộ biển Đà Nẵng. Ông Nguyễn Ứt Hoài, Phó Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng, chia sẻ với mong muốn bảo đảm an toàn cho du khách và người dân khi vui chơi tắm biển,

bị cứu hộ cứu nạn tại các bãi biển không chỉ mang lại lợi ích về tính an toàn, cơ động, hiệu quả trong công tác cứu hộ mà còn phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

HÀ KHUÊ

Ngày 25-9, tạm dừng tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí Km11+380,53 tuyến hầm Hải Vân

Ngày 24-9, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết sẽ phân luồng, điều tiết giao thông qua hầm Hải Vân để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian nổ mìn, phục vụ thi công dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Theo đó, thời gian nổ mìn từ 13 giờ 15 đến 13 giờ 45 ngày 25-9. Vị trí thi công nổ mìn là nút giao cuối tuyến tại Km2+591 đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (giao tại Km11+380,53 tuyến đường hầm Hải Vân - Túy Loan) thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Cảnh sát giao thông, đơn

vị thi công và Trung tâm điều hành giao thông hầm Hải Vân sẽ phối hợp bố trí 3 vị trí trực chốt để điều tiết, tạm dừng phương tiện lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian nổ mìn. Đây là đợt nổ mìn nhất trong kế hoạch nổ mìn phục vụ thi công dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Dự kiến có tất cả 40 làn nổ, căn cứ vào điều kiện mặt bằng thi công, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng sẽ thông báo trước 5 ngày để các bên phối hợp thực hiện.

THÀNH LÂN

Chuyển đổi số

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Thành phố Đà Nẵng đang hướng đến thực hiện lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình, một giải pháp chuyển đổi số hoạt động đầu tư xây dựng vào các công trình có quy mô cấp 2 trở lên từ năm 2025. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đang đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử và đang triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng.



Các công trình xây dựng ngày càng có quy mô lớn, đa dạng, phức tạp... đòi hỏi phải áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý, thẩm định, cấp phép xây dựng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Các dự án xây dựng ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp về thiết kế, kết cấu, vật liệu, trang thiết bị... và được ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến cũng như yêu cầu cao hơn về độ chính xác, hiệu quả, thẩm mỹ, an toàn trong thiên tai, hỏa hoạn... Việc ứng dụng các công nghệ số trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, thẩm định, cấp phép xây dựng... như mô hình thông tin công trình (BIM), trí tuệ nhân tạo (AI), bản đồ số (GIS), viễn thám (RS)... sẽ đóng vai trò then chốt để giải quyết những thách thức nói trên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Theo Sở Xây dựng, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương lựa chọn 4 công trình cấp 2 từ nguồn vốn đầu tư công được thí điểm áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM), một giải pháp chuyển đổi số hoạt động đầu tư xây dựng trong năm 2024. Theo đó, 3 công trình Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn); Khu lưu trữ hiện hành Trung tâm Hành chính thành phố (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ); cụm nút giao thông đường Lê Thanh Nghị, Cách

Mạng Thám Tầm, Thăng Long và đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (quận Hải Châu và quận Cẩm Lệ) được áp dụng BIM từ bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Công trình Trường Tiểu học Lê Kim Lăng giai đoạn 2 (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) được áp dụng BIM từ bước lập thiết kế xây dựng (triển khai sau thiết kế cơ sở). Trên cơ sở kết quả áp dụng BIM đối với 4 công trình nói trên, thành phố tổ chức đánh giá việc thí điểm để áp dụng phổ biến đối với các công trình cấp 2 trở lên từ năm 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị áp dụng BIM trong hoạt động đầu tư xây dựng... Tuy vậy, việc ứng dụng các công nghệ mới như BIM, GIS và AI trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng còn hạn chế và gặp khó khăn... Nhằm

nâng cao hiệu quả việc xử lý hồ sơ, công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử, nhất là công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng đề xuất thành phố xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống ứng dụng công nghệ với 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 là xây dựng cơ sở dữ liệu số và quản trị khai thác dữ liệu thẩm định, cấp phép xây dựng và quản lý dự án, công trình trên nền tảng GIS. Giai đoạn 2 là quản lý toàn trình quy trình thẩm định và cấp phép trên nền tảng bản đồ số, tích hợp với hệ thống một cửa điện tử và các hệ thống khác. Giai đoạn 3 là áp dụng BIM kết hợp các công nghệ GIS, AI và RS vào công tác quản lý, thẩm định và cấp phép xây dựng.

Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố giao, Sở Xây dựng đang triển khai, thực hiện dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên nền tảng bản đồ số (giai đoạn 1). Hệ thống này được tích hợp các hồ sơ được số hóa về chung cư, nhà ở xã hội, dự án bất động sản... Để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong ngành xây dựng, vừa qua, Sở Xây dựng đã làm việc với Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) về các giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho ngành, tập trung vào 9 chức năng, nhiệm vụ như sự nghiệp công; hành chính nội bộ; kinh tế và vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư xây dựng; chất lượng công trình; hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị; nhà ở, công sở và thị trường bất động sản; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; bảo vệ môi trường... Ngoài ra, còn một số giải pháp áp dụng công nghệ AI, GIS, RS, BIM vào quản lý quy hoạch, kiến trúc; công nghệ bản đồ số 3D...

HOÀNG HIỆP

Cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Ban Tổ chức Thành ủy vừa phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu tổ chức tập huấn, triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục được tập huấn, triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng rộng rãi trong toàn Đảng bộ quận Hải Châu nói riêng và Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nói chung.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/TU ngày 10-9-2024 triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhằm từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên; xây dựng "chi bộ 4 tốt", "đảng bộ cơ sở 4 tốt"...

KHÁNH HÀ

Sử dụng phần mềm hỗ trợ sơ tán dân phục vụ phòng, chống thiên tai

Ngày 23-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố cho biết, phần mềm hỗ trợ điều hành, quản lý công tác sơ tán dân để phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được hoàn thành nâng cấp. Đơn vị đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương sử dụng phần mềm này phục vụ các nhiệm vụ liên quan. Hiện nay, người dân đã có thể truy cập vào website: <https://sotandan.danang.gov.vn/> để sử dụng chức năng tìm

đường phục vụ việc tìm kiếm công trình được làm điểm sơ tán tập trung (trường học, nhà văn hóa, nhà tránh trú thiên tai...) khi có thiên tai ở xung quanh vị trí đang ở và hướng di chuyển đến điểm sơ tán tập trung. Phần mềm phần mềm mới được nâng cấp này có bổ sung thêm chức năng hiển thị bản đồ sơ tán sơ tán dân khi truy cập vào website nói trên mà không cần đăng nhập tài khoản người dùng; bổ sung chức năng tìm kiếm và chỉ đường đi trong bản kính được nhập; nâng cấp, cập nhật số liệu sơ tán...

NAM TRẦN

Vấn đề bạn đọc quan tâm

An toàn giao thông trước cổng trường

Vào khung giờ tan học, tại hầu hết các cổng trường, nhất là các trường học nằm trên tuyến đường trọng điểm, có lưu lượng người và phương tiện đông đúc, phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông (ATGT).



Trước cổng Trường Tiểu học Âu Cơ (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đã bố trí vành đai đón học sinh để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo một số phụ huynh có con em học tại Trường Tiểu học Âu Cơ (số 548 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông vào các khung giờ tan học thường xuyên xảy ra tại khu vực trước cổng trường. "Phụ huynh đưa đón con, xe để lên vỉa hè, thậm chí để tràn xuống lòng đường gây tình trạng lộn xộn và ách tắc giao thông. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng kẹt xe trước cổng Trường Tiểu học Âu Cơ", một phụ huynh phản ánh.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực vỉa hè trước cổng Trường Tiểu học Âu Cơ hiện nay đã được cải tạo các vạch dừng, đỗ xe cho xe máy ra vào. Ngoài ra, dọc hai bên cổng trường đều treo nhiều pano tuyên truyền về giao thông khá ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Tuy nhiên, vào khung giờ tan học, một số phụ huynh tới đón con vẫn dừng, đỗ xe trên vỉa hè, thậm chí đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông và ùn tắc cục bộ. Tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều cổng trường khác như: Trường Tiểu học Hồng Quang; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu); Trường Tiểu học Lê Lai (quận Ngũ Hành Sơn); Trường Tiểu học Lý Công Uẩn (quận Hải Châu)... Trong đó, khu vực trước cổng Trường Tiểu học Hồng Quang (phường Hòa Khánh Nam) thậm chí còn thường xuyên xảy ra tình

Riêng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu), do nằm ở khu vực tập trung nhiều cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp nên giờ cao điểm có lượng phương tiện lưu thông đông đúc, giao thông tương đối phức tạp. "Đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trước cổng trường như: hoàn thiện sơ đồ hướng dẫn phương án lưu thông, đưa đón học sinh; lắp đặt 3 camera trước cổng trường để khai thác dữ liệu và có biện pháp xử lý "phạt nguội"; bố trí lực lượng phụ trách địa bàn để tuần tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; ô-tô trái quy định nên tình hình trật tự giao thông tại khu vực tạm thời được đảm bảo.

Lượng ô-tô vi phạm dừng, đỗ tại khu vực có giảm nhưng vẫn còn vi phạm. Nhiều phương tiện xe gắn máy dù được hướng dẫn, tuyên truyền để đưa vào trong khu vực sân trường nhưng ý thức chấp hành của một số phụ huynh còn hạn chế, vẫn dừng, đỗ xe trước khu vực cổng trường gây ách tắc ATGT.

Theo Thanh tra Sở GTVT, hiện đơn vị đang tham mưu lãnh đạo sở tổ chức họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT trước cổng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (dự kiến trong tháng 10-2024) để nhân rộng mô hình đối với một số trường học trên địa bàn thành phố.

trạng phụ huynh chờ con đi ngược chiều trên tuyến đường Hoàng Văn Thái, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn...

Thiếu tá Huỳnh Ngọc Tài, Phó trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc cho biết, hiện trên địa bàn phường có 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng, 1 trường THPT, 1 trường THCS và 2 trường tiểu học. Hầu hết các trường đều nằm trên các tuyến đường trọng điểm nên khả năng ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm rất dễ xảy ra. Ngoài ra,

địa bàn tiếp giáp Khu công nghiệp Hòa Khánh, hằng ngày có hàng chục ngàn công nhân tham gia giao thông nên công tác quản lý Nhà nước về trật tự ATGT là nhiệm vụ khá nặng nề.

"Thời gian qua, Công an phường đã đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền về trật tự ATGT cho học sinh; triển khai lịch phân công chốt chặn, điều tiết trật tự ATGT vào các giờ cao điểm tại các trường học, nơi giao nhau có khả năng ách tắc giao thông. Công

tác xử lý vi phạm cũng được đẩy mạnh, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành Luật Giao thông", Thiếu tá Tài chia sẻ và cho biết, riêng trong thời gian thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị gắn với việc thực hiện mô hình "CSGT phụ trách địa bàn cấp xã", Công an phường đã lập biên bản xử lý 220 trường hợp vi phạm.

Trong khi đó, theo ông Trần Lành, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố, thời gian qua, đơn vị đã cùng các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các trường học thường hay xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; phối hợp với các lực lượng: công an quận, công an phường và quy tắc đô thị phường thực hiện công tác trực bảo đảm trật tự ATGT trước cổng 14 điểm trường học trên địa bàn thành phố. Đồng thời phối hợp nhà trường hướng dẫn, nhắc nhở học sinh, phụ huynh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ trái quy định gây cản trở giao thông.

Thanh tra sở cũng cử lực lượng tham gia các tổ công tác phối hợp tại các điểm trường hướng dẫn, điều tiết giao thông và xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng xe đẩy, kéo để bán hàng rong, việc tự ý chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng, đỗ xe ở lòng đường không đúng quy định và các hành vi vi phạm khác có liên quan. Qua đó, tình hình trật tự ATGT trước các cổng trường cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tuy nhiên, theo ông Lành, qua triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT trước cổng trường học, một số trường dù có vành đai, đỗ xe nhưng còn chật hẹp, nhiều phụ huynh vẫn đỗ xe dưới

lòng đường nên đôi lúc xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, dù đã có sự kiểm tra, nhắc nhở, xử lý của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra, qua khảo sát một số trường học trên địa bàn 2 quận trung tâm Hải Châu và Thanh Khê có dấu hiệu ùn tắc giao thông và có nguy cơ mất trật tự ATGT trước cổng trường, gồm: Trường THPT Thái Phiên (735 Trần Cao Vân); Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (154 Hà Huy Tập); Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (313 Trường Chinh); Trường THCS Nguyễn Huệ (134 Quang Trung); Trường THCS Tây Sơn (149 Núi Thành); Trường Tiểu học Lý Công Uẩn (181 Nguyễn Hữu Thọ).

Theo lãnh đạo Sở GTVT thành phố, để triển khai hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các cổng trường học, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và văn hóa giao thông, trong đó cần đổi mới nội dung, hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Thanh tra Sở GTVT và các lực lượng chức năng của địa phương cần tiếp tục duy trì công tác bảo đảm trật tự ATGT vào giờ cao điểm tại các trường học trên địa bàn; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Các trường học cần tiếp tục áp dụng các biện pháp tan học lệch giờ theo khối lớp; nắm bắt thông tin và trực tiếp nhắc nhở phụ huynh cầm kết không vi phạm trật tự ATGT. Đối với các trường học nằm trên các trục giao thông có lưu lượng phương tiện cao, các tuyến quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông thông suốt; hỗ trợ lắp đặt hệ thống camera xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera...

ĐẮC MẠNH

Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị

Cột điện bị nghiêng

Trên tuyến đường Tây Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đối diện số nhà 26, có cột điện bị nghiêng, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để bảo đảm an toàn cho khu vực (ảnh chụp ngày 17-9). T.D



Đồng hồ đếm giây đèn tín hiệu giao thông bị hỏng

Trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám giao Lương Định Của (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) có đồng hồ đếm giây đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 17-9). T.D



DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH MIỀN BẮC BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 3 (BÃO YAGI)

Tính đến 15 giờ 30 ngày 24-9-2024, tổng số tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc thiệt hại do bão số 3 gây ra được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban Vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng tiếp nhận là 29.647.333.069 đồng, trong đó tiền mặt là 2.475.298.000 đồng và chuyển khoản qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố là 27.172.035.069 đồng.



Code xem thông tin sao kê (đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đã chuyển khoản)

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 tại Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMITQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức đợt tiếp xúc cử tri để chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Lịch tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV:

- Thời gian: 2-10-2024 (Thứ Tư)**
+ Buổi sáng:
- Các đại biểu: Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung.
Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương (gồm cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Cẩm Lệ).
+ Buổi chiều:
- Các đại biểu: Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm

- Hành chính quận Ngũ Hành Sơn
- Thời gian: 3-10-2024 (Thứ Năm)
+ Buổi sáng:
- Các đại biểu: Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa xã Hòa Sơn, đường An Ngãi 4, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (gồm cử tri các xã Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Ninh của huyện Hòa Vang).
+ Buổi chiều:
- Các đại biểu: Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung.
- Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Hòa Vang (gồm cử tri các xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phú của huyện Hòa Vang).
- Thời gian: 4-10-2024 (Thứ Sáu)
+ Buổi sáng:
- Các đại biểu: Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu.
*** Buổi sáng:** Bắt đầu lúc 8 giờ
*** Buổi chiều:** Bắt đầu lúc 14 giờ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Căn cứ theo Công văn 2985/SNV-BTĐKT ngày 18-9-2024 của Sở Nội vụ
- Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.
- Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng.
- Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Nguyễn Bảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng.



BỒ CÁO

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH HÒA KHÊ - CHI NHÁNH SÔNG HÀN

- Căn cứ Công văn số 1003/ĐAN-TTGSNH ngày 29/08/2024 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng về việc chấp thuận chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch;
- Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-SCB-HĐQT.24.00 ngày 16/09/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn về việc chấm dứt hoạt động (giải thể) của Phòng giao dịch Hòa Khê,
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TRẦN TRỌNG THỌNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ KINH DOANH
Tên gọi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn
- Chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch Hòa Khê.
Địa chỉ: Số 351 Đường Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Ngày chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 21/09/2024.
Mọi quyền lợi và giao dịch của Quý Khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch của SCB. Quý Khách hàng cần thêm sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ Hotline 1900 6538.
Trân trọng thông báo.

Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Phòng tránh tai nạn thương tích tại trường học

Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích, số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích là 6.600 trường hợp/năm chiếm tỷ lệ 35,5%. Ngoài ra, nhiều trẻ em bị chấn thương phải điều trị tại bệnh viện và thường để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí là khuyết tật suốt đời.

Các nguyên nhân thương tích thường gặp đối với học sinh là tai nạn giao thông, té ngã, đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ độc do hóa chất, thực phẩm, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau, bạo lực,...

Biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học

Phòng ngừa tai nạn giao thông: Cần phải có biển báo trường học cho các loại phương tiện cơ giới ở khu vực gần trường học. Trong giờ học, giờ giải lao phải đóng cổng trường, giám sát việc ra vào của học sinh khi đến trường để đảm bảo an toàn. Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về luật giao thông, thực hiện các quy định an toàn giao thông và báo an toàn khi tham gia giao thông. Tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông cho phụ huynh, đảm bảo an toàn khi đưa, đón các em học sinh.

Phòng ngừa té ngã: Thường xuyên kiểm tra các trang bị tại trường học như: bàn ghế, bảng viết, mặt sân, cầu thang... khi phát hiện có hư hỏng hoặc gây nguy hiểm cho học sinh cần được sửa chữa hoặc thay thế. Nhà trường cần đảm bảo an toàn, chắc chắn đối với dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học các môn thể dục, thể thao. Hướng dẫn cho học sinh không đến gần những

nơi không an toàn, vui chơi đúng khu vực quy định theo sự hướng dẫn của nhà trường.

Phòng ngừa bạo lực, đánh nhau trong trường học: Tăng cường giáo dục nâng cao kiến thức và năng lực cho các em học sinh, tránh việc đùa giỡn quá mức, xô đẩy, đánh nhau trong khuôn viên nhà trường. Quy định và giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo học sinh không mang theo các vật sắc nhọn nguy hiểm như dao, kéo, súng cao su... khi đến trường. Thấy, có thường xuyên theo dõi, giám sát, giáo dục cho các em học sinh nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động vui chơi và học tập.

Phòng ngừa điện giật, sự cố do điện: Nhà trường thường xuyên kiểm tra các đồ dùng, thiết bị sử dụng điện để đảm bảo an toàn.

Phòng ngừa ngộ độc thức ăn: Hướng dẫn cho các em học sinh không mua quà, bánh hay ăn hàng rong xung quanh cổng trường. Thực phẩm do thức ăn nhà bếp, nước uống phải đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc. Phải có hợp đồng cam kết mua bán thực phẩm sạch rõ nguồn gốc với công ty cung cấp.

Phòng ngừa đuối nước: Tạo điều kiện cho các em học sinh rèn luyện thể lực, học bơi và biết bơi, nâng cao kiến thức cho các em học sinh khi bơi phải tuân thủ quy tắc an toàn. Trang bị kiến thức về an toàn đường thủy. Bể nước trong khuôn viên trường học phải có nắp đậy an toàn. Trong trường hợp có xảy ra lũ lụt, học sinh đi học qua sông, suối phải có người lớn đưa và phải đảm bảo an toàn.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. ĐÀ NẴNG

Hiệu quả mô hình dân vận khéo ở Thanh Khê

Với phương châm "lấy dân làm gốc", nhiều mô hình dân vận khéo trên địa bàn quận Thanh Khê ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Địa bàn phường Thạc Gián có khá nhiều hẻm nhỏ, ngõ ngoằn, hai bên là những ngôi nhà liền kề với đường dây điện, cáp quang chằng chịt dễ xảy ra cháy nổ, xe chữa cháy chuyên dụng khó vào khi xảy ra hỏa hoạn. Xác định "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", phường vận động nhân dân tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhất là các mô hình chữa cháy huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Ông Trần Đình Hùng, Bí thư Chi bộ khu dân cư Tam Giác 2, (phường Thạc Gián) đã chế tạo chiếc xe chữa cháy mini. Chiếc xe có đầy đủ thiết bị hỗ trợ chữa cháy, hệ thống tiếp nhận nước của xe chữa cháy mini có thể kết nối trực tiếp với hệ thống nước sinh hoạt của những hộ dân trong các hẻm, ngõ nhỏ, từ đó kết hợp với bình chữa cháy chuyên dụng giúp dễ dàng dập tắt các đám cháy mới bùng phát.



Mô hình xe chữa cháy mini của ông Trần Đình Hùng (phường Thạc Gián) đã góp phần vào công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Ảnh: NGỌC HÀ

Người dân ở đây quen thuộc với chiếc xe chữa cháy mini, khi có hỏa hoạn, họ cùng với ông Hùng xử lý đám cháy ngay từ đầu, không để lan rộng. Thời gian qua, đã có trường hợp tại khu phố được ông Hùng cùng với người dân dập lửa thành công. Mô hình này được nhân rộng ra nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Thạc Gián. Ông Vương Văn Diễm, người dân khu vực cho biết, năm 2020 nhà tôi bị cháy, may nhờ có xe chữa cháy hỗ trợ kịp thời chứ không là cháy hết, rồi cháy lan khu dân cư hết.

Năm 2023, quận Thanh Khê là một trong những điểm sáng của thành phố trong việc triển khai hiệu quả mô hình "Tổ dân phố điển hình về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện". Năm 2024, quận chọn mô hình này làm điểm trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", mục tiêu là vận động 3.767 người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, 10/10 phường, nhân rộng mô hình "Tổ dân phố điển hình về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện". Phần đầu đến cuối năm nhân rộng thêm ít

từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy có kế hoạch chỉ đạo trực tiếp triển khai theo Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố đến năm 2030, trong đó có việc xây dựng mô hình dân vận khéo tại cơ sở. 6 tháng đầu năm 2024, quận triển khai thực hiện 104 mô hình "Dân vận khéo". Nội bật là các mô hình công tác dân vận chính quyền như: "Hành chính vì dân", "3 nhanh" (tiếp cận nhanh, giải đáp nhanh và hoàn tất nhanh), "Ngày thứ Bảy tình nguyện trong cải cách hành chính", "Tổ xử lý hồ sơ lưu động"; mô hình "Ngày thứ Bảy tình nguyện trong cải cách hành chính", mô hình "Tổ xử lý hồ sơ lưu động"... tăng ca hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính vào các ngày nghỉ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong đó, nhiều mô hình được nhân rộng, cách làm mới được hình thành như: mô hình "Lắp đặt hộp chữa cháy cộng đồng"; "Vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn"; "10 nghìn - vận động tình nguyện viên và hành động cùng chung tay thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả lĩnh vực. Trường Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê Huỳnh Sơn Hải cho biết, ngày

NGỌC HÀ

Khởi thông thoát nước, chống ngập trong mùa mưa

Bước vào mùa mưa, UBND quận Thanh Khê chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn huy động lực lượng ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, mở thông thoát nước trên địa bàn. Hoạt động này được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có sự tham gia của nhiều lực lượng, góp phần ngăn chặn tình trạng ngập lụt trong khu dân cư do mưa lớn.



Lực lượng cơ sở khơi thông nắp cống để chống ngập cục bộ. Ảnh: PHAN CHUNG

Trong hai ngày 21 và 22-9, các địa phương trên địa bàn quận Thanh Khê đồng loạt ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, mở thông thoát nước trên địa bàn. Tại phường Thanh Khê Tây, lực lượng địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Lộc tổ chức thu dọn và sinh dọn bãi biển đường Nguyễn Tất Thành; làm sạch, khơi thông dòng chảy tại cửa thu nước trên các tuyến đường Yên Khê 2 (dọc sông Phú Lộc), Trần Cao Văn, Nguyễn Đức Trung, Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập, Nguyễn Tất Thành...

Tương tự, tại phường An Khê, sau khi phát động tuần lễ ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, mở thông thoát nước trên địa bàn, địa phương huy động hơn 1.800 người dân và các đơn vị như Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 88 (Bình chủng Hóa học), Tiểu đoàn Huân huyện chiến sĩ mới Sư đoàn 375 cùng với các phương tiện cơ giới khơi thông 550 cửa thu nước, cống rãnh che lấp cản trở dòng chảy trên các tuyến đường, kiệt, hẻm trong các khu dân cư. Theo ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường An Khê, đây là hoạt động được triển khai thường xuyên, đặc biệt là mùa mưa bão giúp bảo vệ môi trường, nạo vét và khơi thông các cửa, cống thoát nước ở các tuyến đường, đặc biệt là tuyến kênh hồ Phan Lăng, góp phần hạn chế

tình trạng ngập úng trên địa bàn phường.

Theo UBND quận Thanh Khê, để chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão, địa phương chỉ đạo triển khai nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước thuộc phạm vi quản lý (95 tuyến đường), triển khai đồng loạt hoạt động cắt tỉa cây xanh, dự kiến hoàn thành 100% công việc vào cuối tháng 9. Quận triển khai thi công 8 vị trí lắp đặt hệ thống giám sát ngập lụt tự động để ứng phó trong mùa mưa bão năm 2024, hoàn thành trước ngày 15-10. Theo đánh giá, trong đợt mưa lớn vừa qua, mực nước tại một số nơi trên địa bàn quận ngập sâu nhất khoảng 40cm. Nguyên nhân ngập chủ yếu do miệng hố thu bị lấp kín cản trở dòng chảy. Việc ra quân vệ sinh, khơi thông cống rãnh, dòng chảy giúp giải quyết tình trạng ngập cục bộ do hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn.

Ông Hồ Thuýn, Chủ tịch UBND quận cho biết, thực hiện kế hoạch chống ngập vào mùa mưa năm nay, quận giao lãnh đạo UBND 10 phường tổ chức huy động lực lượng và nhân dân ra quân kiểm tra, khơi thông toàn bộ cửa thu nước trên các tuyến đường, kiệt hẻm trên địa bàn quản lý. Một số tuyến đường nội đô có mặt độ giao thông cao như: Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh,

Văn Cao, Quang Dũng, Tô Ngọc Văn, Lê Duẩn, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm, Hoàng Hoa Thám... Các tuyến đường thường xảy ra ngập úng cục bộ khi có mưa lớn như: Hà Huy Tập, Trần Xuân Lê, Huỳnh Ngọc Huệ, Cù Chính Lan... được kiểm tra, khơi thông triệt để các cống, bảo đảm việc thoát nước, giảm tình trạng ngập úng cục bộ. "Quản giao các địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chung tay cùng chính quyền trong việc khơi thông hệ thống thoát nước, cửa thu nước trước mặt nhà trước và trong mỗi trận mưa, tuyệt đối không đổ chất thải vào hệ thống thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy; kiểm tra, phát hiện và có chế tài xử lý đối với các trường hợp chèn chắn, bịt kín cửa thu nước ảnh hưởng đến khả năng thu nước và thoát nước gây ra tình trạng ngập úng tại khu vực", ông Thuýn cho biết.

Ngoài ra, để hoạt động khơi thông, chống ngập được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, UBND quận giao Phòng Quản lý đô thị cử cán bộ, công chức thường xuyên kiểm tra, phối hợp và hỗ trợ các phường trong quá trình khơi thông cửa thu nước, có báo cáo, đề xuất các tình huống phát sinh để giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

PHAN CHUNG

Xã hội

Giúp người dân nông thôn phát triển kinh tế

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, các tiêu chí về thu nhập, việc làm, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn được chú trọng. Nhiều giải pháp giúp người dân huyện Hòa Vang phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đang được các ngành, địa phương, hội đoàn thể thực hiện.



Cán bộ, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) trồng bưởi da xanh giúp người dân. Ảnh: L.P

Trao "cần câu" làm ăn

Đầu tháng 3-2024, ngay sau lễ phát động công trình, phần việc chào mừng Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) lần thứ VIII và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hòa Bắc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, cán bộ, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hòa Bắc cùng ra quân hỗ trợ trồng bưởi da xanh cho người dân. Ông Trương Đình Đạo (thôn Lộc Mỹ) thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Để giúp gia đình ông cải thiện kinh tế, xã hỗ trợ 70 cây giống bưởi da xanh để phát triển vườn cây ăn trái, nâng cao thu nhập. Tương tự, hộ ông Huỳnh Đức Phẩm (thôn Lộc Mỹ) cũng được hỗ trợ 30 cây giống bưởi da xanh để cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trước đó, Mặt trận xã vận động Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố trao sinh kế cho 4 gia đình có người khuyết tật trên địa bàn xã. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò giống trị giá 10 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bắc Dương Thị Lệ cho biết, các chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã chú

thiết thực và ý nghĩa được thực hiện hàng năm, tập trung vào những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang nuôi con nhỏ. Qua đó, kích lệ tinh thần, giúp người dân có vốn, sinh kế để làm ăn, vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Thiết thực và ý nghĩa được thực hiện hàng năm, tập trung vào những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang nuôi con nhỏ. Qua đó, kích lệ tinh thần, giúp người dân có vốn, sinh kế để làm ăn, vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ

Mới đây, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố trao hỗ trợ 4 con bò giống và 1 xe nước mía cho 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Liên và Hòa Ninh (cùng huyện Hòa Vang) với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Bà Trần Thị Thu Nguyệt (thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn) là hộ nghèo, đơn thân nuôi 4 con nhỏ, được hỗ trợ bò giống trị giá 15 triệu đồng để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Diệp (thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên) là hộ cận nghèo, đơn thân nuôi 3 con nhỏ, được hỗ trợ xe nước mía làm kế sinh nhai. Theo Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Lê Thị Tâm, chương trình trao sinh kế là hoạt động

Năm 2024, UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó phần đầu giúp 39 hộ thoát nghèo. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được Thành ủy, UBND thành phố phân công phối hợp hỗ trợ xã Hòa Sơn hoàn thành các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở đó, từ đầu năm đến nay, sự vận động các nguồn lực tổ chức 2 đợt trao hỗ trợ sinh kế cho 11 hộ nghèo, tổng trị giá 115 triệu đồng giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; đồng thời trao 2 công trình nước sạch cho 2 điểm trường mầm non, tổng trị giá 100 triệu đồng. Gia đình bà Nguyễn Thị Ngũ (thôn Phú Hạ) có 6 nhân khẩu, chồng

mất cách đây 2 năm do ung thư, con gái đầu đã đi làm, 4 con còn lại đang đi học, bà Ngũ không có việc làm ổn định. Sau khi được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ sinh kế là cặp bò giống trị giá 20 triệu đồng, hàng ngày, ngoài công việc đồng áng và nội trợ, bà Ngũ dành nhiều thời gian chăm sóc cặp bò với hy vọng mở trang đàn trong thời gian tới. Tương tự, hộ ông Nguyễn Trường Đình (thôn Phú Thượng) có 6 nhân khẩu, ông bị bệnh cột sống không thể lao động nặng, vợ làm công nhân nuôi 4 con nhỏ đang đi học. Để giúp cho gia đình nâng cao thu nhập, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ đàn gà giống trị giá 10 triệu đồng để phát triển chăn nuôi.

Để nâng cao kiến thức, giúp người dân trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông lâm (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) triển khai mô hình "Xây dựng, nhân rộng mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi năm 2024" trên địa bàn huyện Hòa Vang. Theo đó, hỗ trợ 1.800 con gà giống cho 7 hộ dân tại các xã Hòa Bắc (3 hộ), Hòa Phú (3 hộ) và Hòa Nhơn (1 hộ) để phát triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông lâm phối hợp với Hội Nông dân huyện Hòa Vang và các xã tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà đồi, gà thả vườn an toàn sinh học theo hướng hữu cơ; kỹ thuật trồng tre lấy măng và trồng các loại cây ăn quả... giúp người dân phát huy khả năng thế mạnh tại địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025".

LAM PHƯƠNG

Tăng cường hậu kiểm thực phẩm sau công bố

Hậu kiểm là hoạt động được Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố triển khai thường xuyên đối với những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Hoạt động này nhằm mục đích kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này, duy trì việc sản xuất, chế biến đúng quy trình, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 2, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố vừa tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt; cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ uống không cồn trên địa bàn các quận: Thanh Khê, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở tất cả các nội dung như nguồn gốc nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản; quá trình sản xuất, chế biến; nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu, phẩm màu trong chế biến thực phẩm... Theo ông Nguyễn Phú Phúc, Đội trưởng Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 2, ngoài việc kiểm tra, đoàn tiến hành lấy các mẫu sản phẩm tự công bố để gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm là cần thiết, quyết định chất lượng thực phẩm phân phối, cung cấp cho người tiêu dùng có bảo đảm đúng quy định hay không. "Kết quả cho thấy, các cơ sở được kiểm tra có đủ các giấy tờ pháp lý theo quy định như thực hiện đúng quy định về khám sức khỏe định kỳ; có xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm; cơ sở đáp ứng các quy định về điều kiện trang thiết bị dụng cụ phục vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm; sử dụng nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, có nhân sản phẩm đúng quy định... Đây là những điều kiện cần và đủ để các cơ sở hoạt động đúng quy định pháp luật", ông Phúc cho biết.

Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được

triển khai đồng đều, quyết liệt trong những năm gần đây. Đặc biệt Chi thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới được ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, nhận thức. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề hết sức phức tạp và đáng báo động. Thực trạng trên đang đặt ra các yêu cầu mới, cùng với tiến kiểm tra hậu kiểm là hoạt động nhằm củng cố, nâng cao năng lực quản lý hướng đến việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, công tác hậu kiểm được triển khai có trọng tâm, tập trung hậu kiểm nhóm sản phẩm hoặc sản phẩm thuộc diện tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hoạt động hậu kiểm bảo đảm phù hợp tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật... Ngoài tuyên truyền thành phố, các địa phương cũng tổ chức hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý. Nội dung hậu kiểm cũng đa dạng, rộng mở trong nhiều lĩnh vực như kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; dư lượng, kháng sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Đối với hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, lực lượng chức năng kiểm soát việc sử dụng salbutamol trong chăn nuôi; kiểm soát thực phẩm là hàng giả, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, nhập lậu... "Một trong những mục tiêu của hoạt động này là tiếp tục coi truyền thông là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cần được đẩy mạnh với các hình thức, nội dung phong phú. Thông qua hoạt động hậu kiểm, công tác truyền thông về kiến thức, chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm cũng được đẩy mạnh. Về phía cơ quan chức năng, chúng tôi tiếp tục ra soát, nghiên cứu, ban hành các quy định, quy trình quản lý nhằm hài hòa với các quy định của pháp luật; để cao và phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp, người sản xuất cũng như bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng", ông Hải cho biết.

ĐẠI BÌNH

Trung Quốc tung thêm gói kích thích kinh tế lớn

Ngày 24-9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng Trung ương) công bố các biện pháp nới lỏng tiền tệ quy mô lớn và hỗ trợ thị trường bất động sản nhằm khôi phục nền kinh tế.

Đây là những biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản, áp lực giảm phát kéo dài và tỷ lệ thất nghiệp cao ở giới trẻ.

Cải cách quyết liệt

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự đoán trong quý 2-2024. Theo Reuters, việc dữ liệu kinh tế tháng 8-2024 không đạt kỳ vọng làm tăng thêm tính cấp bách buộc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải khẩn trương triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ. Thực tế, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ như kỳ vọng sau Covid-19. Chính phủ Trung Quốc đang nhắm đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% cho năm 2024, nhưng một số ngân hàng đầu tư lớn như Goldman Sachs, Nomura, UBS và Bank of America gần đây hạ dự báo tăng trưởng của nước này trong năm nay.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 24-9, AFP dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) Phan Công Thắng cho biết, PBoC sẽ cắt giảm một loạt lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời cam kết thúc đẩy mở rộng tiêu dùng và đầu tư. Theo đó, Trung Quốc sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất chính sách, đồng thời hạ mức lãi suất chuẩn trên thị trường. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) sẽ được giảm 0,5% trong thời gian tới. Biện pháp này sẽ giúp bơm khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 141,7 tỷ USD) vào



Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Giá dầu tăng mạnh

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều 24-9 do thông tin về chính sách kích thích kinh tế mới từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới. Thị trường cũng lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung từ khu vực sản xuất quan trọng này, trong khi một cơn bão lớn đang có nguy cơ ảnh hưởng tới nước Mỹ, nhà sản xuất dầu thô nhất thế giới. Giá dầu Brent giao tháng 11-2024 tăng 1,14% lên 74,74 USD/thùng. Thị trường dầu mỏ đang trông chờ rất nhiều vào các biện pháp nới lỏng tiếp theo của Trung Quốc để thúc đẩy nền kinh tế. Reuters dẫn lời giới quan sát nhận định, đã tăng giá dầu có khả năng không bền vững trong trung hạn, vì nhu cầu nội địa có thể tiếp tục yếu.

thị trường tài chính, giúp tăng tính thanh khoản dài hạn. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng sẽ giảm lãi suất các khoản vay thế chấp hiện tại và thống nhất tỷ lệ trả trước đối với các khoản vay thế chấp với người mua nhà.

PBoC cũng sẽ hướng dẫn các ngân hàng thương mại giảm lãi suất của các khoản vay thế chấp hiện tại xuống gần mức lãi suất của các khoản vay mới phát hành. Quyết định này sẽ giúp ích cho 50 triệu hộ gia đình và 150 triệu người dân, giảm chi phí lãi vay hàng năm của các hộ gia đình khoảng 150

tỷ nhân dân tệ, qua đó thúc đẩy mở rộng tiêu dùng và đầu tư.

Trao đổi với SCMP, ông Julian Evans-Pritchard, Trưởng bộ phận kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics, công ty nghiên cứu kinh tế độc lập có trụ sở tại Anh, nhận xét đây là gói kích thích đáng kể nhất kể từ đầu Covid-19. Tuy nhiên, điều này có thể vẫn chưa đủ, và sự phục hồi toàn diện của nền kinh tế sẽ cần sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ hơn thay vì chỉ sự gia tăng nhẹ trong chi tiêu của chính phủ như hiện tại.

Tiếp tục nới lỏng chính sách

Giá cổ phiếu tại Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) tăng mạnh sau khi Trung Quốc công bố các biện pháp này. Giới phân tích nói với Bloomberg rằng các động thái này mạnh mẽ hơn dự đoán, khi quyết định cắt giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc với các ngân hàng được thực hiện cùng lúc. Bà Becky Liu, Trưởng bộ phận chiến lược vi mô Trung Quốc tại Ngân hàng Standard Chartered, nhận định với AFP: "Chúng tôi dự đoán sẽ có những biện pháp nới lỏng mạnh mẽ hơn trong các quý tới".

Ngành bất động sản và xây dựng đóng góp hơn 1/4 vào GDP của Trung Quốc, nhưng lĩnh vực này gặp khủng hoảng nghiêm trọng kể từ năm 2020 khi chính quyền thắt chặt việc cho vay, hạn chế khả năng vay vốn của các nhà phát triển bất động sản, với mục tiêu nhằm giảm bớt mức nợ đang ngày càng tăng cao trong lĩnh vực này. Kể từ đó, nhiều công ty lớn như China Evergrande và Country Garden lao đao, trong khi giá nhà đã giảm mạnh khiến người tiêu dùng không còn muốn đầu tư vào bất động sản. Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp để vực dậy lĩnh vực này, bao gồm cắt giảm số tiền trả trước tối thiểu cho người mua nhà lần đầu và để xuất chính phủ có thể mua lại bất động sản thương mại.

Cùng với đó, theo chính phủ Trung Quốc, các chính quyền địa phương cũng đang phải gánh khoản nợ lên tới 5.600 tỷ USD. Theo AFP, ông Li Yunze, Giám đốc Cơ quan quản lý tài chính quốc gia, cho biết Bắc Kinh sẽ tích cực hợp tác để giải quyết rủi ro nợ trong lĩnh vực bất động sản và của chính quyền địa phương. Ông khẳng định: "Ngành tài chính Trung Quốc, đặc biệt là các tổ chức tài chính lớn, đang hoạt động ổn định và các rủi ro đều trong tầm kiểm soát. Chúng tôi sẽ kiên quyết giữ vững mục tiêu ngăn chặn các rủi ro tài chính mang tính hệ thống."

TRẦN ĐẮC LUẬN

Kêu gọi biến cam kết về khí hậu thành hành động

Các quốc gia đang phát triển yêu cầu nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới phải hành động nhiều hơn để đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu khi nó không còn dừng lại là vấn đề môi trường.

Theo CNN, trong bối cảnh thảm họa khí hậu gia tăng nghiêm trọng, Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức hội nghị thượng đỉnh Tương lai diễn ra trong hai ngày 22 và 23-9, tập trung thảo luận giải quyết các thách thức lớn mang tính toàn cầu. Đặc biệt, sẽ có khoảng 900 sự kiện liên quan khí hậu diễn ra tại New York (Mỹ) nhân Tuần lễ khí hậu năm nay, thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức phi lợi nhuận và nhà hoạt động vì khí hậu.

Phiên họp của LHQ bàn về vấn đề biến đổi khí hậu thu hút sự quan tâm của hầu hết lãnh đạo các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển vốn đang chịu đựng những thiệt hại nặng nề nhưng lại thiếu nguồn lực để khắc phục cũng như những biện pháp để chống chọi. Thực tế, các nước công nghiệp phát triển sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhiều nhất, và đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng nhiệt độ tăng cao trên trái đất. Các nền kinh tế thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) là nhóm các quốc gia phát thải hơn 80% lượng khí thải nhà kính toàn cầu.

Từ các diễn đàn quốc tế, các nước phát triển luôn đưa ra nhiều cam kết cả về giảm lượng phát thải hiệu ứng nhà kính cũng như đóng góp tài chính, hỗ trợ các nước nghèo chống chọi với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, kết quả thực tế cho thấy không đạt được mục tiêu đề ra, thậm chí còn liên tiếp cắt giảm sự đóng góp tài chính... Động thái này gây sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước giàu với các nước nghèo, làm trầm trọng thêm phản ứng của dư luận.

CNN dẫn lời các quan sát viên tại các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu bày tỏ sự thất vọng khi Hiệp ước cho tương lai vừa được thông qua tại hội nghị gần đây đã không thể đạt được tiến xa hơn so với Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28) ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong việc khẳng định cam kết chuyển đổi khỏi năng lượng hóa thạch cũng như mục tiêu tài chính toàn cầu mới để thay thế cam kết 100 tỷ USD

hàng năm sẽ hết hạn vào năm 2025. Theo Công ty Moody's Ratings, các khoản đầu tư vào khí hậu trên toàn cầu đang thiếu hàng nghìn tỷ USD so với mức cần thiết để đạt mức phát thải bằng 0 vào năm 2050 và thích ứng với các tác động khí hậu.

Trong đó đáng chú ý là lời cảnh báo từ các nước đang phát triển, các nước nghèo và các quốc gia ở Thái Bình Dương nhằm vào các nước giàu là hãy thôi nói suông về biến đổi khí hậu. Theo đó, các quốc gia đang phát triển yêu cầu nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới phải hành động nhiều hơn để đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu khi nó không còn dừng lại là vấn đề môi trường mà để dọa đến sự tồn vong của nhân loại.

Theo AP, đại diện nhóm các quốc gia phát triển kém nhất, Bộ trưởng Khí hậu và Tài nguyên của Malawi Yusuf Mkungula thẳng thắn bày tỏ: "Các quốc gia công nghiệp hóa phải dẫn đầu trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu". Thậm chí, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Samoa, đồng thời giữ chức Chủ tịch Liên minh các quốc gia đảo nhỏ (AOSIS) Cedric Schuster than phiền: "Những người bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới đã quá mệt mỏi với những lời nói suông!". Tổng Thư ký Khối thịnh vượng chung Patricia Scotland nhấn mạnh một số quốc gia nghèo nhất thế giới hiện phải đối mặt các thảm họa do khí hậu gây ra, cũng với gánh nặng nợ nần tăng lên chưa từng có.

Rõ ràng, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là nhiệm vụ không của riêng một quốc gia nào, nhưng chính các nước phát triển đã và đang hưởng lợi chủ yếu phải có trách nhiệm và lời nói phải đi đôi với hành động cụ thể. Theo Reuters, phát biểu tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ diễn ra ngày 23-9, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo, các thách thức quốc tế đang diễn ra nhanh hơn khả năng ứng phó của toàn cầu. Các cuộc khủng hoảng đan xen nhau và tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Khi công nghệ số làm lan rộng những thông tin sai lệch về khí hậu, điều này làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ và gia tăng sự phân cực xã hội. Đồng thời, các quốc gia phát triển phải chi trả cho những tổn thất và thiệt hại xảy ra ở các quốc gia nghèo hơn, đặc biệt khi họ đóng góp rất ít vào biến đổi khí hậu nhưng phải chịu đựng những tác động tồi tệ nhất.

LÊ MINH HÙNG

Thể thao

Lan tỏa phong trào thể thao trong học đường

Năm học mới, các trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục chú trọng phát triển thể thao học đường. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cùng những môn thể thao hấp dẫn được triển khai mang đến sự hào hứng cho học sinh.

Tại Trường THCS Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), không khí tập luyện, vui chơi thể thao diễn ra sôi nổi. Các em học sinh khối 6 hào hứng khi được giáo viên cho làm quen với môn pickleball. Đây là môn thể thao mới được trường đưa vào dạy từ đầu năm học 2024-2025. Trần Lâm Thanh (lớp 6/4, Trường THCS Trần Đại Nghĩa) cho hay: "Em chưa biết môn pickleball nhưng khi được thầy giới thiệu và cho tập thử, em rất thích. Môn thể thao này không quá khó, em có thể nắm được cách đánh cơ bản sau các buổi học. Ngoài pickleball, sau giờ học, em còn chơi cầu lông và bóng đá tại trường. Chơi thể thao mang lại cho em sức khỏe, tinh thần thoải mái để học tập tốt hơn".

Theo thầy Trường Công Tuấn, Tổ trưởng Giáo dục thể chất, năm học mới, trường tiếp tục chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thể dục - thể thao. Ngoài các bài thể dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường tổ chức dạy các môn thể thao tự chọn như: pickleball, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua. Các lớp học thể thao đều thu hút đông học sinh tham gia. Hiện trường có nhà thi đấu đa năng thuận lợi việc tập luyện các môn thi đấu, 1 sân bóng đá, 1 hồ bơi di động. Để tạo không khí thi đấu thể thao sôi nổi, hằng năm trường tổ chức các giải đấu cho các em tranh tài.



Học sinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa hào hứng làm quen môn pickleball dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Ảnh: P.N

Tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ), hoạt động thể dục - thể thao cũng mang đến sự hứng thú cho học sinh. Nguyễn Bảo Khang (học sinh lớp 11/3) chia sẻ: "Em chơi nhiều môn thể thao tại trường, nhưng thích nhất là môn cầu lông. Năm học này, em đăng ký cầu lông là môn tự chọn. Dưới sự hướng dẫn của các thầy, trình độ, kỹ năng thi đấu của em được nâng cao. Hy vọng, em được chọn vào đội tuyển cầu lông của trường tham gia thi đấu các giải do các đơn vị tổ chức".

Theo thầy Nguyễn Quang Quốc Công, Tổ trưởng Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, khu thể thao và sân bóng đá của trường được đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thi đấu thể thao của học sinh. Hiện trường tổ chức dạy 4 môn thể thao tự chọn gồm: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ. Bên cạnh đó, trường có các CLB thể thao thường xuyên tổ chức các hoạt động cho các

thành viên giao lưu, cơ sở chuyên môn. Nhờ đó, phong trào thể dục - thể thao trong trường phát triển ổn định. Sắp tới, trường có kế hoạch tổ chức dạy thêm môn bơi. Tuy nhiên, hiện trường chưa có hồ bơi nên hy vọng được Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm đầu tư.

Toàn ngành giáo dục và đào tạo hiện có khoảng 70 nhà đa năng, hơn 200 sân thể thao, gần 70 bể bơi. Một số trường có sân tập thể dục đáp ứng dạy học 5 - 6 môn thể thao học sinh yêu thích. Nhằm đẩy mạnh và duy trì hoạt động thể thao, các trường tổ chức dạy các môn phù hợp điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu học sinh. Tại Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), các môn: cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ được đưa vào dạy. Đây là các môn thể mạnh của trường. Xen kẽ quá trình học, giáo viên lồng ghép các nội dung thi đấu để giúp các em tăng

sự hứng phấn cũng như trau dồi kỹ năng, kỹ xảo của môn học tự chọn.

Để thúc đẩy phong trào thể thao học đường phát triển, các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều giải đấu hàng năm. Năm nay, các giải đấu tiếp tục được duy trì, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh. Bước vào năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao trong khuôn khổ giải thể thao học sinh quận năm học 2024-2025. Theo đó, các môn thi đấu được tổ chức gồm: cờ vua, thể dục nhịp điệu, bóng rổ, bóng đá, bơi, đá cầu, việt dã.

Theo Trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu Nguyễn Đức Tú Anh, năm học vừa qua, quận tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng với 9 môn thi đấu gồm: bóng bàn, bóng rổ, bóng đá, bơi lội, cờ vua, cầu lông, đá cầu, thể dục nhịp điệu và việt dã. Năm nay, dù không có Hội khỏe Phù Đổng nhưng quận vẫn tổ chức giải thể thao cho học sinh tranh tài. Trong đó, cấp tiểu học thi đấu 5 môn và cấp THCS thi đấu 6 môn. Hiện các trường tổ chức dạy, cho học sinh tập luyện các môn trong chương trình thi đấu để sẵn sàng tranh tài khi giải khởi tranh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Mai Tấn Linh nhìn nhận, phong trào thể thao trong học đường có bước phát triển mạnh trong những năm qua. Sở khuyến khích, tạo điều kiện cho các trường thành lập các CLB và tổ chức dạy đa dạng các môn thể thao. Năm học này, sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức các giải đấu cấp thành phố, nhằm tạo động lực cho học sinh duy trì thói quen tập luyện thể dục - thể thao.

PHINHÔNG

VÒNG LOẠI GIẢI U20 CHÂU Á 2025

U20 Việt Nam gặp U20 Guam

19 giờ hôm nay (25-9), trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), U20 Việt Nam gặp U20 Guam tại lượt trận thứ 2 vòng loại giải U20 châu Á 2025. Hiện U20 Việt Nam dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Công Phượng và các đồng đội khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U20 Bhutan 5-0. Đoàn quân của ông Hứa Hiền Vinh chứng tỏ ưu thế vượt trội đầu có thời điểm bề tã, nhất là trong hiệp 1. Trước U20 Guam bị đánh giá yếu hơn, mục tiêu của U20 Việt Nam là thắng đậm, tạo cơ hội cho các cầu thủ ra sân, đồng thời "giấu bài" để bung ra trong trận đấu quyết định với U20 Syria ở lượt trận cuối cùng. 3 điểm trước U20 Guam không phải là mục tiêu khó khăn. So với U20 Bhutan, U20 Guam có trình độ tương đương. Trong 2 trận đấu, đoàn quân của ông Dominic Gadia cho thấy sự yếu thế trong phòng thủ. 3 bàn thua sau

2 trận trước U20 Bhutan và U20 Bangladesh vốn không sắc sảo trong tấn công là minh chứng về những khoảng trống lớn trong hàng phòng ngự. Các hậu vệ của U20 Guam bộc lộ cho nhau không ổn, không giữ được cự ly hợp lý trong lúc khả năng hỗ trợ phòng ngự từ tuyến tiền vệ không hiệu quả. Đây là cơ hội để U20 Việt Nam khai thác để ghi bàn.

Vòng loại U20 châu Á 2025 đang diễn ra hấp dẫn với 45 đội tham gia, chia thành 5 bảng 5 đội và 5 bảng 4 đội. Qua đó, 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì xuất sắc sẽ giành vé dự vòng chung kết cùng đội chủ nhà Trung Quốc. Bảng A gồm 5 đội: Syria, Bhutan, Guam, Bangladesh và Việt Nam diễn ra trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Mục tiêu của U20 Việt Nam là giành vé dự vòng chung kết.

T.D

GIẢI BÓNG RỔ 5X5 U20 VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2024

Đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng vào chung kết

Ngày 24-9, tại Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế, đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng gặp U20 nam Thành phố Hồ Chí Minh tại bán kết 1 giải bóng rổ 5x5 U20 vô địch quốc gia năm 2024. Trước đội bóng xếp nhất ở vòng bảng, U20 nam Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thi đấu với phong độ cao, đội bóng sông Hàn xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số 65-54. Với kết quả này, U20 nam Đà Nẵng giành quyền vào thi đấu trận chung kết diễn ra lúc 14 giờ hôm nay (25-9), gặp đội thắng trong trận bán kết 2 giữa U20 nam Hà Nội và U20 nam Phòng không không quân PEAK. Đây là cơ hội để U20 nam Đà Nẵng tái lập thành tích vô địch tại giải bóng rổ 5x5 U20 vô địch

quốc gia trên sân nhà. Sau trận bán kết, U20 nam Đà Nẵng có tinh thần thoải mái. Các cầu thủ: Trương Văn Đại, Nguyễn Trần Duy Anh, Lê Trung Khoa, Nguyễn Đình Quang Tú, Võ Văn Bảo Phú, Nguyễn Anh Kiệt, Huỳnh Andre Minh Triết... sẵn sàng ra sân giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng. Giải bóng rổ 5x5 U20 vô địch quốc gia năm 2024 do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức với sự tham dự của 9 đội gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Điện Biên Warriors, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Phòng không không quân PEAK, Quảng Ngãi PB, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất, nhì và đồng hạng ba.

P.N

QUẢNG CÁO

ME TRANG COFFEE

SeABank

BIDV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

MB